

Số: 225/SKHCN-VP

Quảng Trị, ngày 05 tháng 4 năm 2022

V/v chủ động ứng phó với gió mạnh trên biển, ATNĐ/bão có khả năng đi vào biển Đông và khắc phục hậu quả do mưa lớn gây ra

Kính gửi: Các phòng, đơn vị thuộc Sở.

Theo tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ ngày 04-05/4 ở khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa), gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 3,0-5,0m; vùng biển ngoài khơi khu vực từ Quảng Trị đến Cà Mau, gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao từ 2,5-4,5m; đồng thời, theo thông tin tham khảo từ các cơ quan dự báo quốc tế (Windy1, Ventusky2,...), khoảng từ ngày 07-08/4, có khả năng xuất hiện 01 áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) trên vùng biển phía Nam biển Đông và 02 cơn bão ở phía Đông Philippin có khả năng đi vào biển Đông. Đây là tình huống bất thường, có thể xuất hiện ATNĐ, bão sớm hơn so với quy luật hàng năm.

Đề chủ động ứng phó với gió mạnh trên biển, ATNĐ/bão có khả năng đi vào biển Đông và khắc phục hậu quả do mưa lớn gây ra; Ban Chỉ huy PCTT&TKCN của Sở Khoa học và Công nghệ yêu cầu các phòng, đơn vị thuộc Sở triển khai thực hiện các nội dung sau:

1. Nghiêm túc thực hiện Công điện số 01/CĐ-UBND ngày 03/4/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về tập trung chỉ đạo ứng phó và khắc phục hậu quả mưa lũ; Công văn số 39/VP-PCTT ngày 04/4/2022 của Văn phòng thường trực tỉnh về việc chủ động ứng phó với gió mạnh trên biển, ATNĐ/bão có khả năng đi vào biển Đông và khắc phục hậu quả do mưa lớn gây ra (*sao gửi kèm*).

2. Theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo về mưa lớn, gió mạnh trên biển, ATNĐ/bão có khả năng đi vào biển Đông và các hình thái thời tiết nguy hiểm khác có thể xảy ra trong những ngày tới, thông tin kịp thời cho công chức, viên chức, người lao động trong toàn Sở và người dân chủ động phòng tránh nhằm giảm thiểu thiệt hại.

Yêu cầu các phòng, đơn vị thuộc Sở tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Trần Thiêm